



## Hãy đến gặp anh ta và nói với anh ta: Anh không phải là người của Hỏa Ngục, mà là người của Thiên Đàng.}

Ông Anas bin Malik thuật lại: Nabi ﷺ không nhìn thấy Thabit bin Qais, và một người đàn ông nói: Thừa Thiên Sứ của Allah, tôi sẽ tìm hiểu thông tin của anh ấy cho Người. Vì vậy, người đàn ông đó đến gặp anh Thabit và thấy Thabit đang ngồi trong nhà, đầu cúi xuống, và người đàn ông đó nói: Có chuyện gì vậy? Thabit trả lời: "Đã xảy ra điều tồi tệ, tôi đã cao giọng hơn cả giọng nói của Thiên Sứ của Allah ﷺ. Các việc làm thiện tốt của tôi giờ đã trên nên vô ích, và tôi sẽ là một trong những người của Hỏa Ngục." Thế là, người đàn ông đã quay lại nói với Thiên Sứ của Allah rằng Thabit đã nói thế này thế này. Thiên Sứ của Allah ﷺ bảo người đàn ông đó quay lại báo tin vui cho Thabit, Người nói: {Hãy đến gặp anh ta và nói với anh ta: Anh không phải là người của Hỏa Ngục, mà là người của Thiên Đàng.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ không nhìn thấy Thabit bin Qais và hỏi về ông ấy. Một người đàn ông nói rằng sẽ tìm cho Người tin tức về ông Thabit và lý do ông ta vắng mặt. Vì vậy, người đàn ông đó đã đến gặp Thabit và thấy ông ấy buồn bã, cúi đầu trong nhà của mình. Người đàn ông đã hỏi ông Thabit: Anh có chuyện gì vậy? Thabit kể cho anh nghe điều xấu đã xảy ra với mình. Đó là ông ấy đã cao giọng hơn giọng của Thiên Sứ ﷺ trong khi Allah đã cảnh báo bất cứ ai làm điều đó thì mọi việc làm thiện tốt của người đó sẽ trở nên vô ích và ông ấy cho rằng mình sẽ là cư dân của Hỏa Ngục. Vì vậy, người đàn ông quay lại gặp Nabi ﷺ và kể cho Người nghe về điều đó. Nabi ﷺ đã ra lệnh cho người đàn ông quay trở lại nhà của Thabit và báo cho ông ấy một tin vui rằng ông ấy không nằm trong số những người của Hỏa Ngục mà thuộc về những người của Thiên Đàng, bởi vì việc ông ấy nói chuyện cao giọng là do giọng nói bẩm sinh của ông ấy là như thế và ông là người phát ngôn của Thiên Sứ ﷺ và cũng là người ngôn của dân Ansar.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/65073>